

Số: 870 /KH-UBND

Đắk Nông, ngày 15 tháng 12 năm 2021

KẾ HOẠCH

**Thực hiện Chương trình số 22-CTr/TU ngày 27/8/2021
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về nâng cao chất lượng
bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân đến năm 2025**

Thực hiện Chương trình số 22-CTr/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân đến năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân tỉnh Đắk Nông nhằm bảo đảm mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và các dịch vụ y tế có chất lượng, giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong, nâng cao sức khỏe về thể chất và tinh thần, tâm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống người dân.

2. Chỉ tiêu cụ thể

- Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế công lập đạt trên 80%.
- 100% cơ sở Y tế công lập có giường bệnh đạt Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam từ mức 3 trở lên.
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh được xếp hạng I với quy mô 700 giường bệnh.
- 25% cơ sở điều trị Trung tâm Y tế huyện được xếp hạng 2 trở lên.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ thực hiện nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân

- Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cả hệ thống chính trị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ công tác nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, lâu dài và cần quyết tâm hành động.

- Đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và các chỉ tiêu liên quan đến sức khỏe vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, các ngành, các cấp

- Phát huy mạnh mẽ sự phối hợp giữa các cấp, các ngành với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhằm vận động hưởng ứng, hỗ trợ và giám sát của

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và của cả cộng đồng về thực hiện nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 08/5/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 08/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong thực hiện nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và các tầng lớp nhân dân ở địa phương nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các kế hoạch liên quan về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới cũng như các chế độ, chính sách về y tế.

2. Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, mở rộng quy mô giường bệnh và tăng cường phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu phù hợp với từng tuyến

- Tập trung đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, mở rộng quy mô giường bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ 380 giường lên 700 giường theo tinh thần Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông và phấn đấu đến năm 2025 Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt tiêu chuẩn hạng I (xếp hạng bệnh viện đạt 90 điểm theo tiêu chuẩn của bệnh viện hạng I, quy mô 700 giường bệnh, công suất sử dụng giường bệnh đạt ít nhất 95%; phấn đấu trên 50% bác sĩ điều trị tại các khoa lâm sàng có trình độ bác sĩ chuyên khoa I và tương đương; tỷ lệ các kỹ thuật chuyên khoa mà bệnh viện được phê duyệt thuộc phân loại phẫu thuật thủ thuật loại I đạt 100% danh mục kỹ thuật của chuyên khoa đó,...); chú trọng hoàn thiện đầu tư nâng cấp, sửa chữa nhà thu gom rác thải, các hệ thống xử lý chất thải lỏng, phòng cháy chữa cháy cho tất cả các đơn vị để đảm bảo làm việc, phục vụ khám, chữa bệnh; phấn đấu đạt 25% cơ sở điều trị Trung tâm Y tế cấp huyện xếp từ hạng 2 trở lên (đối với tuyến huyện tập trung vào các huyện Đắk R'Lấp, Đắk Song, Đắk Mil, Cư Jút để chọn 2 huyện đầu tư trọng điểm), đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và từng bước cải thiện nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn và vùng lân cận và hướng tới thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

- Phát triển và mở rộng các danh mục kỹ thuật y tế, phấn đấu đến năm 2025 Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện đạt từ 70% - 80% danh mục kỹ thuật theo phân tuyến, tỷ lệ các kỹ thuật chuyên khoa mà bệnh viện được phê duyệt thuộc phân loại

phẫu thuật thủ thuật (PTTT) các loại đạt từ 70% đến 100% (bao gồm cả tuyến huyện theo phân tuyến kỹ thuật), tạo điều kiện cho người bệnh tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng. Trong đó ưu tiên bổ sung các trang thiết bị theo định mức trang thiết bị Y tế chuyên dùng theo quy định của Bộ Y tế và UBND tỉnh đã phê duyệt. Ngành Y tế xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn cụ thể, rõ ràng của các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh. Song song với hoạt động phát triển chuyên môn, cần chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại theo nhu cầu đề án, kế hoạch phát triển của đơn vị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt để nâng cao trình độ chuyên môn cho viên chức và người lao động tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc hợp tác với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng như một số bệnh viện chuyên khoa ở Hà Nội (bệnh viện Y dược Hà Nội, Bệnh viện Lão khoa Trung ương,...), thực hiện Quyết định số 1816/QĐ-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ Y tế nhằm nâng cao chất lượng trong công tác khám, chữa bệnh, đào tạo các chuyên khoa và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Phần đầu 100% bệnh viện (bao gồm Trung tâm Y tế có giường bệnh) đạt mức chất lượng khá trở lên. Trong đó, có ít nhất 02 Trung tâm Y tế công lập có giường bệnh ở tuyến huyện đạt mức chất lượng từ mức 3-4 trở lên (tương đương mức khá, mức tốt theo quy định bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Quyết định 4858/QĐ-BYT ngày 03/12/2013). Liên kết với các Trường Đại học Y dược để làm cơ sở thực hành cho đào tạo cao đẳng, đại học, sau đại học và đào tạo liên tục.

- Đổi mới hệ thống cung cấp dịch vụ y tế và nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế; trong đó chú trọng quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, y đức của đội ngũ nhân viên y tế; xây dựng được đội ngũ cán bộ, thầy thuốc vững về chuyên môn, có đạo đức trong sáng, yêu nghề, tâm huyết, trách nhiệm, phục vụ người bệnh; đổi mới toàn diện cơ chế quản lý, điều hành tại các bệnh viện, trung tâm Y tế có giường bệnh; phát triển các dịch vụ kỹ thuật tại các cơ sở khám, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật của từng tuyến.

- Đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt lộ trình thông tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; các danh mục xét nghiệm tại các phòng xét nghiệm trên địa bàn tỉnh đáp ứng được điều kiện quy định tại Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 27/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016-2025, Quyết định số 3148/QĐ-BYT ngày 07/7/2017 của Bộ Y tế về ban hành danh mục xét nghiệm áp dụng để liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm, đó là nhiệm vụ luôn gắn liền với nâng cao chất lượng dịch vụ và khuyến khích, tạo điều kiện để người dân được sử dụng dịch vụ ngay tại tuyến dưới.

- Củng cố và phát triển mạng lưới tổ chức y dược cổ truyền từ tỉnh đến cơ sở. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các khoa y học cổ truyền tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và huyện; tiếp tục đầu tư các thiết bị máy móc như: máy cao áp điện từ, siêu âm, X-quang, điện tim, Laser CO2, Laser cầm tay, máy điện châm, đèn hồng ngoại, máy kéo dẫn cột sống lưng, máy kéo nắn đốt sống cổ, các dụng cụ tập vật lý trị liệu,...; triển khai mạnh mẽ hoạt động y học cổ truyền tại

các trạm y tế; tăng cường kết hợp y học cổ truyền (YHCT) với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe. Phấn đấu đến năm 2025, 100% Trạm Y tế xã, phường có vườn thuốc nam với khoảng 40 loại cây thuốc trở lên, được đầu tư các máy móc như máy điện châm, bộ giác hơi, đèn hồng ngoại,... và cán bộ tại trạm y tế thực hiện được phương pháp châm cứu, xoa bóp bấm huyệt và sử dụng thuốc YHCT trong điều trị cho người dân nhằm thu hút bệnh nhân đến khám, điều trị, đáp ứng sự hài lòng của bệnh nhân.

- Quan tâm chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách; triển khai các mô hình quân dân y linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng nơi để bảo đảm dịch vụ khám, chữa bệnh cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

- Xây dựng hệ thống khám, chữa bệnh thông minh như hoàn thiện các phần mềm quản lý và số hóa bệnh viện; triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo lộ trình quy định, tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, thanh toán viện phí điện tử không dùng tiền mặt; ứng dụng công nghệ thông tin triển khai thực hiện khám chữa bệnh từ xa thông qua hệ thống kết nối Telehealth.

Có kế hoạch thiết lập hệ thống tổ chức để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện có giường bệnh nhằm đảm bảo người bệnh được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện.

3. Nâng cao năng lực công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh; tiếp tục xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới

- Tiếp tục rà soát và chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ ngành y tế về lĩnh vực quản lý, kiến thức chuyên môn sâu của các dự án, các hoạt động Y tế dự phòng - Dân số.

- Triển khai công tác phòng, chống dịch chủ động, dự báo, phát hiện sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra. Giám sát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời bệnh dịch truyền nhiễm qua cửa khẩu biên giới và các khu vực giáp ranh với tỉnh bạn (Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bình Phước), không để dịch bệnh xâm nhập và bùng phát lây lan trong cộng đồng. Đảm bảo các nguồn lực, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp. Tập trung kiểm soát chặt chẽ tình trạng Sốt rét kháng thuốc, can thiệp đặc hiệu phòng, chống Sốt rét cho các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, dân tộc thiểu số. Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống tiêm chủng mở rộng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức tự phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế từ Trung ương đến địa phương. Chấp hành nghiêm túc các quyết định của Đảng, Nhà nước và địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh ở người, đặc biệt các bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi, các bệnh truyền nhiễm lưu hành và thường gây thành dịch trên địa bàn tỉnh, các bệnh truyền nhiễm được phòng bệnh bằng vắc xin trong tiêm chủng mở rộng.

- Tiếp tục duy trì triển khai có hiệu quả nhằm giữ vững kết quả đạt được của các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020, các

hoạt động công tác dự phòng và y tế cơ sở; củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế dự phòng ngày càng hiệu quả, chất lượng và hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân; mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế.

- Đảm bảo các trạm y tế được xây dựng kiên cố và đầy đủ trang thiết bị theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế. Phần đầu 100% số xã có bác sĩ và hộ sinh trung học, các xã đều có cán bộ có trình độ được đề phụ trách công tác dược và có cán bộ được đào tạo về y học cổ truyền. Triển khai các giải pháp nhằm chuẩn hóa và nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế tuyến cơ sở, đặc biệt là bác sĩ ở tuyến xã giúp người dân có điều kiện tiếp cận và sử dụng nhiều hơn dịch vụ khám chữa bệnh, đặc biệt là khám, chữa bệnh BHYT tại tuyến cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân trong chăm sóc sức khỏe, nhất là chăm sóc sức khỏe y tế ban đầu.

- Từng bước triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ - thông tin trong quản lý trạm y tế, quản lý thông tin y tế cơ sở, quản lý tiêm chủng, quản lý bệnh tật; đổi mới hoạt động của y tế cơ sở theo nguyên lý y học gia đình, thiết lập hệ thống sổ sức khỏe điện tử để quản lý, theo dõi sức khỏe người dân.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết hợp quân dân y, trong đó quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh, đặc biệt đối với các xã biên giới của tỉnh, như: xã Đắc Wil, Đắc Lao, Thuận An, Thuận Hạnh, Thuận Hà, Đắc Búk So, Quảng Trục, duy trì thành quả đã đạt được của mục tiêu chiến lược “Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành Y tế, cả quân y và dân y vào việc phục vụ sức khỏe Nhân dân và lực lượng vũ trang trong thời bình; chuẩn bị sẵn sàng và đối phó có hiệu quả khi có chiến tranh và các tình huống cần thiết khác”; thực hiện tốt công tác dự phòng, phát hiện sớm, phản ứng nhanh đối với các bệnh truyền nhiễm mới nổi và các vấn đề y tế khẩn cấp, góp phần giảm thiểu những hiểm họa tiềm ẩn ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng, nâng cao tuổi thọ, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin về chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng và ngày càng chuyên sâu hệ thống xét nghiệm cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trung tâm y tế huyện, phần đầu phòng xét nghiệm đạt an toàn sinh học cấp II, đạt ISO 17025-2017, ISO 15189-2012; 100% các cơ sở y tế triển khai thực hiện Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, để tiến tới thực hiện thành công việc liên thông kết quả xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đào tạo cho toàn bộ nhân lực hệ thống xét nghiệm về quy trình tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 2429/QĐ-BYT để có thể xét nghiệm và chẩn đoán chính xác, kịp thời kết quả hầu hết các dịch bệnh nguy hiểm không cần chuyển mẫu lên tuyến trên.

4. Phát triển y dược học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 29/9/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới, Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 20/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Chú trọng đào tạo cán bộ YHCT có trình độ cao: Bác sĩ YHCT, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II về Y, Dược cổ truyền bằng nhiều hình thức như đào tạo chính quy, đào tạo liên tục, đào tạo liên thông, liên kết nhằm đáp ứng đủ số lượng và chất lượng cán bộ Y, Dược và YHCT.

- Củng cố và phát triển khoa Y, Dược cổ truyền tại các cơ sở khám chữa bệnh. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng Y, Dược cổ truyền và kết hợp YHCT với y học hiện đại ở các khoa YHCT của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện có giường bệnh, Trạm Y tế xã, kiên định với định hướng xuyên suốt đến 2025 là ứng dụng hiệu quả các phương pháp chữa bệnh bằng YHCT, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị phục hồi chức năng và kết hợp với nhiều bài thuốc cổ truyền để điều trị cho những người mắc các bệnh mãn tính, phục hồi chức năng cho người sau tai biến mạch máu não và các bệnh lý về xương khớp; đẩy mạnh triển khai các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc như: châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, cây chỉ, siêu âm điều trị...

- Quy hoạch vùng chuyên trồng dược liệu, từng bước đến năm 2030 đạt nguyên tắc “Thực hành tốt nuôi trồng và thu hái dược liệu” (GACP) đối với một số chủng loại cây phù hợp với điều kiện của tỉnh, đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu cho các cơ sở chế biến dược liệu, sản xuất thuốc trên địa bàn, ưu tiên các loại cây có hiệu quả chữa bệnh tốt, giá trị kinh tế và nhu cầu sử dụng cao, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án bảo tồn và phát triển dược liệu tỉnh Đắk Nông đến năm 2030.

- Khảo sát, nghiên cứu, điều tra, sưu tầm, thống kê các loại cây, con làm thuốc và có kế hoạch tổ chức bảo tồn, khai thác, tái sinh hợp lý và phát triển bền vững, đồng thời thực hiện việc khai thác, nuôi trồng dược liệu theo đúng quy hoạch, tuân thủ tiêu chí GACP-WHO.

5. Đổi mới cơ chế tài chính y tế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân

- Đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại ngân sách nhà nước trong lĩnh vực y tế đi đôi với đa dạng hóa các nguồn lực, các hình thức xã hội hóa để có nguồn lực triển khai toàn diện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này phải đẩy nhanh việc phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên cơ sở đặc điểm từng loại hình đơn vị, khả năng và nhu cầu thị trường, trình độ quản lý và bảo đảm thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. Các đơn vị tự chủ có sử dụng kinh phí được Nhà nước đặt hàng phải đáp ứng tốt yêu cầu về số lượng, chất lượng dịch vụ công cung cấp.

- Thực hiện phân bổ Ngân sách nhà nước (NSNN) cho các đơn vị sự nghiệp công lập cần phải tập trung, sử dụng hiệu quả theo nguyên tắc dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, chất lượng chi tiêu theo mục

tiêu, nhiệm vụ; phân bổ dự toán chi hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở các mục tiêu về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, từng bước thực hiện giảm chi hỗ trợ từ NSNN gắn với mức giảm biên chế hưởng lương từ ngân sách và giảm chi hỗ trợ từ NSNN đối với các đơn vị sự nghiệp công (tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản,...) và dành NSNN chi sự nghiệp cho khu vực, địa phương, vùng khó khăn, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nhằm đảm bảo thực hiện tốt cơ cấu chi NSNN vững chắc theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 16/6/2017 của Chính phủ.

- Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; phân đấu trong giai đoạn 2021-2025 và các văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan, có 02 đơn vị thực hiện tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên là Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Đăk R'Lấp. Tăng cường xã hội hóa và hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động y tế thông qua việc chủ động nhân sự, đầu tư hạ tầng thiết bị, đa dạng hóa và chuyên sâu các loại hình dịch vụ.

- Chú trọng đánh giá năng lực hệ thống quản lý tại các cơ sở khám chữa bệnh như là một tiêu chuẩn để nâng cao tính tự chủ của các đơn vị; đa dạng các hình thức xã hội hoá nhưng đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành, đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển cơ sở y tế tư nhân chất lượng cao; có cơ chế, chính sách mở để thu hút nhà đầu tư, nhất là trong một số lĩnh vực còn thiếu nhiều trang thiết bị; quan tâm chú trọng đầu tư các dịch vụ y tế để tạo lợi thế cho ngành y tế tỉnh Đăk Nông.

- Đổi mới và chuyển đổi mô hình cung ứng dịch vụ, thực hiện nghiêm ngặt về phân tuyến danh mục kỹ thuật cho từng tuyến. Đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tập trung triển khai các kỹ thuật y tế chuyên sâu, góp phần giảm tình trạng chuyển lên tuyến trên.

- Đổi mới và tăng cường chế độ kế toán, hạch toán, kiểm toán, kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Phân định rõ hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sự nghiệp do Nhà nước giao với hoạt động cung ứng dịch vụ theo yêu cầu của xã hội. Ngân sách nhà nước bảo đảm đầu tư theo hướng cho các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu và các đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Thực hiện cơ chế giao kinh phí, tài sản cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, bảo đảm phát triển và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

6. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác y tế; chủ động tiếp cận nhanh cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại trong quản lý điều hành và khám, chữa bệnh

- Tập trung xây dựng, nâng cấp hạ tầng phần cứng, mạng nội bộ của các đơn vị trực thuộc đáp ứng yêu cầu của việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số y tế nhằm góp phần đẩy nhanh cải cách hành chính nhằm đơn giản hóa các thủ tục trong khám, chữa bệnh; các đơn vị có kế hoạch cụ thể về đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo nguyên tắc ưu tiên, đầu tư trọng điểm và các đơn vị cần thiết nhất; ưu tiên cho các trạm y tế xã vùng 3; xây dựng hệ thống phòng họp trực tuyến tại Sở Y tế để tổ chức hội nghị từ xa với các đơn vị trực thuộc.

- Tiếp cận các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân; ứng dụng công nghệ số toàn diện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh góp phần cải cách hành chính, giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Từng bước hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh dựa trên các công nghệ số; ứng dụng công nghệ số toàn diện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh góp phần cải cách hành chính, giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, thanh toán viện phí, hình thành các bệnh viện thông minh; xây dựng nền tảng quản trị y tế thông minh dựa trên công nghệ số, tích hợp thông tin, dữ liệu, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.

- Đẩy mạnh triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, hoàn thiện hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân đảm bảo đến năm 2025 trên 90% dân số được quản lý sức khỏe tiến tới mục tiêu mỗi người dân có một hồ sơ số về sức khỏe cá nhân, trên cơ sở đó được bác sĩ tư vấn, chăm sóc cho từng người dân như là bác sĩ riêng, hình thành hệ thống chăm sóc y tế số hoàn chỉnh từ khâu chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng đến điều trị. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng, hiệu quả các phần mềm trong Quản lý bệnh viện; phần mềm quản lý, thống kê, báo cáo, dự báo tình hình bệnh tật, tiêm chủng vắc xin,... Bước đầu thí điểm triển khai thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử, hoàn toàn không dùng hồ sơ giấy, thanh toán điện tử không dùng tiền mặt.

- Thực hiện tốt việc liên thông, chia sẻ, kết nối dữ liệu khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT giữa các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh cũng như liên thông kết nối với các cơ sở y tế ngoài tỉnh góp phần xây dựng hệ thống y tế tỉnh Đắk Nông hiện đại, chất lượng, minh bạch, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao nhất, đảm bảo đến năm 2025 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95% và năm 2030 phần đầu BHYT toàn dân.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về nhân sự ngành Y tế phục vụ công tác chuyên môn và quản lý. Xây dựng cơ sở dữ liệu về các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh. Thu thập, xây dựng dữ liệu hồ sơ sức khỏe toàn dân và các dữ liệu về y tế khác trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện phương châm “lấy người bệnh làm trung tâm, cơ sở y tế là đơn vị cung cấp dịch vụ”, đồng thời thực hiện các giải pháp khác nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân như: xây dựng phong cách phục vụ văn minh, thân thiện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện nhằm giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người bệnh...

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ y tế; nghiên cứu đổi mới tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế. Ngành Y tế chủ trì, hướng dẫn việc thực hiện phương pháp đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công và các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính được giao ngành Y tế tại Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh.

7. Tập trung đào tạo, tuyển dụng nhân lực (đội ngũ y, bác sĩ) có trình độ chuyên môn tốt và hoàn thiện hệ thống y tế địa phương

- Thực hiện hoàn thiện hệ thống y tế địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Chương trình số 30-CTr/TU ngày 22/5/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời hoàn thành sắp xếp, kiện toàn các phòng thuộc Sở, các Chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Đề án/kế hoạch của UBND tỉnh, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhân lực y tế, dân số công lập trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2021 - 2025 (trong đó có nội dung kế hoạch đào tạo chuyên sâu, đào tạo theo ê kíp phù hợp với năng lực từng đơn vị và phát triển các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu trong tương lai và sử dụng hiệu quả đội ngũ nhân lực y tế sau khi được đào tạo) theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Tỉnh uỷ. Thực hiện tuyển dụng, điều động, sử dụng nhân lực đúng theo Đề án Vị trí việc làm đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, tránh chỗ thừa, thiếu, không đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Việc đào tạo phát triển trình độ chuyên môn của đội ngũ Y, Bác sĩ phải dựa trên kế hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định, tránh phát triển đào tạo theo nhu cầu cá nhân, không đúng vị trí việc làm hoặc đào tạo các chuyên ngành, chuyên khoa chưa thật sự cần thiết; chú trọng ưu tiên những lĩnh vực các chuyên khoa lâm sàng, đặc biệt là đội ngũ Bác sĩ chuyên khoa sâu tại bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện có giường bệnh để góp phần thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ y tế đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu theo chức danh nghề nghiệp, theo đúng vị trí việc làm, theo lĩnh vực, ngành nghề; ưu tiên đào tạo cán bộ, công chức, viên chức có trình độ kỹ thuật cao tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập, đáp ứng nhu cầu phát triển y tế chuyên sâu và năng lực hội nhập, đảm bảo đến năm 2025 đạt được tiêu chí về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực của bệnh viện hạng I và Trung tâm Y tế huyện có giường bệnh đạt hạng II.

- Thực hiện đầy đủ chính sách thu hút, đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ y tế trong các lĩnh vực đặc thù; đặc biệt là cán bộ y tế về công tác tại tuyến y tế cơ sở có đủ năng lực để điều trị, quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, hạn chế việc người dân phải nhập viện hoặc phải chuyển lên tuyến trên điều trị vì bệnh hoàn toàn có thể điều trị ở tuyến dưới, đồng thời thực hiện tốt công tác dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt về tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý tổ chức, biên chế, viên chức, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên Theo tinh thần Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ và các văn bản có liên quan, đồng thời kèm theo cơ chế giám sát phù hợp.

- Triển khai thực hiện tốt các Đề án, kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, người lao động ngành y tế, Đề án về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt ban hành. Ưu tiên tập trung đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế huyện dự kiến nâng lên đạt hạng II vào năm 2025. Không đào tạo dàn trải, đào tạo phải theo nhu cầu năng lực sử dụng, theo đúng vị trí việc làm tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập nói chung và tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện dự kiến nâng lên đạt hạng II nói riêng.

- Xem xét có kế hoạch định kỳ hàng năm thực hiện luân phiên Bác sỹ công tác tại xã về huyện và ngược lại để có điều kiện cập nhật kiến thức và tăng cường cho tuyến dưới theo tinh thần Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 18/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh.

III. KINH PHÍ:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành. Hằng năm, căn cứ nội dung kế hoạch, Sở Y tế và các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, thẩm định báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế là đầu mối chủ trì, đôn đốc, chủ động phối hợp với các Sở, ngành tham mưu, báo cáo đề xuất UBND tỉnh để triển khai thực hiện hoàn thành 100% nội dung nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là tham mưu đầu tư, mua sắm trang thiết bị, thẩm định phân hạng/nâng hạng các đơn vị, đào tạo và tuyển dụng nhân lực nhân lực cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện có giường bệnh, đặc biệt các Trung tâm Y tế dự kiến nâng lên hạng II (dự kiến chọn 2 trong 4 đơn vị gồm: Đắc R'Lấp, Đắc Song, Đắc Mil, Cư Jú) cũng như giải quyết những phát

sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Xây dựng kế hoạch của ngành cụ thể, có lộ trình thực hiện và phân công nhiệm vụ rõ ràng nhằm thực hiện hoàn thành tốt nội dung Kế hoạch trên.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành.

4. Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp là đơn vị chủ trì tiếp tục chủ động tham mưu UBND tỉnh sớm khởi công xây dựng nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông quy mô 700 giường bệnh và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2025.

5. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn phân loại, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện tự chủ đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế Đắk R'Lấp.

6. UBND các huyện, thành phố có kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành nội dung và nhiệm vụ Kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp.

7. Các Sở, ngành, đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh khác có liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh đạt hiệu quả.

(Kèm theo phụ lục một số nhiệm vụ cụ thể thực hiện Chương trình số 22-CT/TU ngày 27/8/20221 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, cơ quan, địa phương và các đơn vị liên quan chủ động xây dựng Chương trình/kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung nội dung kế hoạch này cho phù hợp với tình hình thực tế, các Sở, Ban, ngành và các đơn vị liên quan chủ động đề xuất báo cáo UBND tỉnh để xem xét quyết định. Định kỳ hàng năm (trước ngày 15/12) báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc về UBND tỉnh (thông qua Sở Y tế).

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, các hội, đoàn thể cấp tỉnh;
- Báo Đắk Nông, Đài PT&TH Đắk Nông;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Công TTĐT, KGVX (G).

7

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hồ Văn Mười


Phụ lục

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 22-CT/TU NGÀY 27/8/2021 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XII VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BẢO VỆ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ NHÂN DÂN ĐẾN NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Đắk Nông)



STT	NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	CƠ QUAN PHỐI HỢP	THỜI HẠN TRÌNH UBND TỈNH	HÌNH THỨC VĂN BẢN	GHI CHÚ
1	Tỉ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế công lập đạt trên 80%; 100% cơ sở Y tế công lập có giường bệnh đạt Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam từ mức 3 trở lên; Bệnh viện đa khoa tỉnh được xếp hạng I với quy mô 700 giường bệnh; 25% cơ sở điều trị Trung tâm Y tế huyện được xếp hạng 2 trở lên.	Sở Y tế	Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố	Thường xuyên	Kế hoạch, Báo cáo của Sở Y tế hàng năm	
2	Xây dựng đề án, kế hoạch nhằm đưa 25% cơ sở điều trị Trung tâm Y tế huyện được xếp hạng 2 trở lên.	Sở Y tế	Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố	Thường xuyên	Kế hoạch, Đề án, Báo cáo kết quả định kỳ của Sở Y tế	Quyết định xếp hạng công nhận vào năm 2025.
3	Chủ động tham mưu UBND tỉnh sớm khởi công xây dựng nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk	Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố	Thường xuyên	Chương trình, Kế hoạch, Báo cáo	Nghị quyết 52/NQ-HĐND; Nghị quyết

STT	NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	CƠ QUAN PHỐI HỢP	THỜI HẠN TRÌNH UBND TỈNH	HÌNH THỨC VĂN BẢN	GHI CHÚ
	Nông quy mô 700 giường bệnh và nghiệm thu đưa vào sử dụng năm 2025.					167/NQ-HĐND
4	Hướng dẫn phân loại, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện tự chủ đối với bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế Đắc R'Lấp.	Sở Nội vụ	Sở Y tế, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố	Năm 2022	Hướng dẫn phân loại, thẩm định	
5	Phê duyệt phương án thực hiện tự chủ đối với bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế Đắc R'Lấp.	Sở Y tế	Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố	Năm 2022	Quyết định UBND	
6	Tham mưu UBND tỉnh giao dự toán ngân sách nhà nước.	Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố	Tháng 12 hằng năm	Quyết định UBND phân bổ vốn hằng năm	